



ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตามที่ได้มีประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ (คนพิการ) ในตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้สมัครนั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ได้รับการอนุมัติให้จบหลังวันที่ปิดรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ได้ ก็จะไม่มีความสามารถที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันรายงานตัวเพื่อรับการจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เกิดโชค เกษมวงศ์จิตร

(นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
(แนบท้ายประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล			หมายเหตุ
๑	๐๑๓	นางสาว	นิศาชล	ชาญวารินทร์	
๒	๐๑๗	นาย	บุญเลิศ	โพธิ์ตาด	
๓	๐๑๐	นางสาว	ธัญสุดา	สุตรักษ์	
๔	๐๑๒	นาย	ณัฐพัชร	เพชรดีไกรกุล	
๕	๐๐๘	นาย	สุขเกษม	วีรชัย	
๖	๐๐๔	นางสาว	รัชดา	จันทร์วิเชียร	
๗	๐๐๓	นาย	วิสิฏฐ์	เลิศสิริถาวร	
๘	๐๑๖	นาย	วัชร	เพชร	
๙	๐๐๙	นางสาว	ธัญญา	ปัญญาเหลือ	
๑๐	๐๑๕	นางสาว	นภาพร	จรดล	